
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

============== 
 
ผูมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร   รองประธานคนที่ ๒ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขาธิการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร  องศวรโสภณ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร         รองเลขาธิการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๘. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๙. อาจารยชนิดา  ปโชติการ สถาบันวิจัยโภชนาการ 

 ๑๐. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๒. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๓. อาจารยดุสิต  เลาหสินณรงค คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๔. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๑๗. อาจารยมรกต  เชิดเกียรติกุล สํานักคอมพิวเตอร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๒. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๓. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒๔. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๕. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
 ๒๗. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๒๘. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๙. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 ๓๐. อาจารยรานี  เสงี่ยม วิทยาลัยราชสุดา 

       แทนอาจารยพรพรรณ  สมบูรณ  

 ๓๑. อาจารยสาวิตรี  ทยานศิลป สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

       แทนรองศาสตราจารยสายฤดี  วรกิจโภคาทร 



 ๒

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๒. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๗. อาจารยมธุรส  ศรีนวรัตน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๘. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๐. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาต ิ

 ๑๒. อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๑๔. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๑๕. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาที่งานสภาคณาจารย 
 ๓. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาที่งานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 
จํานวน ๓๑ คน ติดราชการ ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๗.๓๙ 

 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒๓ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ 
 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๒๓ วันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ประธานไดแจงถึงสาระสําคัญจากการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเรื่อง “แนวทางการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 ๑. บทบาทหนาท่ี สภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี ๓ ลักษณะ คือ Fiduciary, Strategy และ Generative 

โดยเนนดาน Strategy และ Policy 
 ๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 



 ๓

  ๑) มีกลไกการเสนอวาระเชิงนโยบายในชองทางท่ีหลากหลาย 
  ๒) พัฒนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง 
  ๓) วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมี ๒ แบบ คือ Closed Session และ Open Session 
  ๔) จัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมใน ๒ ลักษณะ คือ Open Session และการจัดเวทีประชาคม 
 ๓. การดําเนินการ 
  จัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ เพ่ือทําหนาท่ีวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูล และนําเสนอเปนนโยบาย ตลอดจนกลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนเขาสูวาระการประชุม 
 ๔. คณะกรรมการนโยบายชุดตางๆ มีองคประกอบดังนี้ 
  ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒) รองอธิการบดีที่เก่ียวของ 
  ๓) ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๔) ผูแทนประชาคม 
  มีหนาที่เสนอนโยบายและกลั่นกรองเรื่องเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความรอบคอบ

และรวดเร็ว 
  ประเภทของกรรมการ มี ๒ ประเภท ไดแก 
  ๑) Ad Hoc Committee คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
  ๒) Standing Committee 
   Standing Committee ที่มีอยูแลว ไดแก  
   ๑. Audit Committee 
   ๒. คณะกรรมการอุทธรณรองทุกข 
   ๓. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   ๔. คณะกรรมการจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได 
   Standing Committee ที่ควรมี ไดแก  
   ๑. นโยบายการศึกษา 
   ๒. นโยบายการเงินและงบประมาณ 
   ๓. นโยบายดานการบริหารบุคคล 
   ๔. นโยบายบทบาทมหาวิทยาลัยกับสังคม 
   ๕. นโยบายวิจัยและวิชาการ 
   ๖. คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
   ๗. คณะกรรมการกลั่นกรองขอบังคับ 
   มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง Standing Committee แลว ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   ๒. คณะกรรมการนโยบายและการบริหารงานวิจัย 
   ๓. คณะกรรมการเศรษฐกิจ 
   ๔. คณะกรรมการงบประมาณ 
   ๕. คณะกรรมการโครงสรางองคกร 
   ๖. คณะกรรมการผังแมบท 
   ๗. คณะกรรมการนโยบายความรวมมือและเครือขาย 
 
 



 ๔

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนหัวหนาสวนงาน ทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 
 ๒. คุณลักษณะเปน Smart Secretariat ที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการคิดการสรางนโยบาย 
 ๓. มีทักษะดานการบริหาร มีความเชี่ยวชาญในการประสานงาน 
 วิธีสรรหา 
 - เปนพนักงานประจํา สรรหาจากภายในหรือภายนอก 
 - ทํางานตามวาระ มีฐานะเทียบเทาผูชวยอธิการบดี   
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 - ปอมท. กําหนดจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  ในระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ในการประชุมครั้งนี้  
ปอมท. ไดเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฐ บรรยายพิเศษในหัวขอ “นโยบายอุดมศึกษาไทย
ภายใตรัฐบาลปจจุบัน” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 - ปอมท. ไดขอความอนุเคราะหจากสภาคณาจารย สภาอาจารย สภาขาราชการ และสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยตางๆ ดําเนินการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรอุดมศึกษา เก่ียวกับนโยบาย
อุดมศึกษาของรัฐบาล และรวบรวมสงขอคิดเห็นสงให ปอมท. สรุปผลเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 ประธานแจงวา มีการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ 

๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยนที รักษพลเมือง ประธานได
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท เขาประชุมแทน สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นที่สําคัญคือ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเห็นชอบใหกําหนด
จํานวนอาจารยสักขีพยาน คณะ สถาบันละ ๒ คน ทั้ง ๒ ชวง และกําหนดผูติดตามผูไดรับรางวัลทานละ ๒ คน ตามท่ีสภา
คณาจารยเสนอ และขอเสนอใหผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท เปนผูแทนสภาคณาจารยเพ่ือเขาประชุม
คณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๕ ประธานไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
  ประธานแจงวา ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๐๑/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ 
  ๑)  ดํ า เนินการรวบรวมปญหา  อุปสรรคเกี่ ย วกับการดํ า เนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะการปรับแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๓) รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือดําเนินการตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๕

  ๑.๖ ประธานไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกล่ันกรองการจัดตั้ง การรวมและการ
ยุบเลิกสวนงาน 
  ประธานแจงวา ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือกลั่นกรองการจัดตั้ง การรวมและ
การยุบเลิกสวนงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๗๙/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ยงยุทธ ยุทธวงศ เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปเหตุผล ความ
จําเปนและความเหมาะสม เสนอสภามหาวิทยาลัยในเรื่อง ดังนี้ 
  ๑) สวนงานที่จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ไดแก คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยการจัดการ 
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยศาสนศึกษา และสถาบันนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู 
  ๒) การจัดตั้งสวนงาน เฉพาะท่ีเคยเสนอสภามหาวิทยาลัยแลว ไดแก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และวิทยาลัยนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  ๓) การรวมสวนงาน เฉพาะที่เคยเสนอสภามหาวิทยาลัยแลว ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 
  ๔) การยุบเลิกสวนงาน เฉพาะท่ีเคยเสนอสภามหาวิทยาลัยแลว ไดแก ศูนยศาลายา 

 คณะกรรมการชุดนี้ไดมีการประชุมไปแลวเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ สรุปผลจากการประชุมจะ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากอน หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจะแจงใหสมาชิกทราบตอไป 
 

  ๑.๗ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
  ๑.๗.๑ ทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี และเสนอเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอให
ทบทวนหลักเกณฑและอัตราการจายเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  สรุป สภามหาวิทยาลัยไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบตามที่สภาคณาจารย
เสนอ 
  ๑.๗.๒ ทําหนังสือถึงอธิการบดี เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการรับฟงความคิดเห็น เรื่อง รางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... และเรื่อง คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา และขอเสนอดําเนินการรับฟงความคิดเห็น ๓ ทาง ดังนี้ 
    ๑) เผยแพรทาง Intranet ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒) สงใหบุคลากรทางอีเมลล 
    ๓) สงใหคณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน วิทยาลัย สํานัก ศูนย เพ่ือเผยแพรแกบุคลากรภายในหนวยงาน 
  โดยสงความคิดเห็นกลับมายังสภาคณาจารยภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
  สรุป อธิการบดีอนุมัติตามที่สภาคณาจารยเสนอ และขณะนี้ไดดําเนินการเผยแพรเอกสารดังกลาว
เรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๘ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน ๔๐ ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในสวนของสภาคณาจารยจะมีพิธีวางพานพุม ณ หองโถง ชั้น ๑ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี ขอใหสมาชิกมาพรอมกันเวลา ๐๗.๔๕ น. และจะทําพิธีวางพานพุมในเวลา ๐๗.๕๐ น. ชวงบายมีพิธี
มอบโลรางวัลอาจารยตัวอยาง 
  ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ตั้งขอสังเกตเรื่องการดําเนินการดานประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยวา นาจะมีบทบาทที่เขมแข็งมากกวานี้ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่ตองการประชาสัมพันธ ควรมีการ
สอดแทรกการจัดกิจกรรมในรายการตางๆ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่ออ่ืนๆ 



 ๖

  รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล กลาวเสริมวา การจัดกิจกรรมวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
ควรจะจัดใหมีการกระจายไปทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๙ ผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) ๔๐ ป วันพระราชทานนามฯ 
  ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยแจงผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) ๔๐ ป วัน
พระราชทานนามฯ เรียบรอยแลว หนวยงานที่จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๔๐ ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถ
นําตราสัญลักษณนี้ไปใชในการจัดพิมพลงบนสื่อทุกชนิดได โดยสามารถดาวนโหลดแบบตราสัญลักษณ ไดจากเว็บไซต
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๑๐ การขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ป ๒๕๕๒ 
  ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยขอใหหนวยงานที่มีความจําเปนจะตั้งงบประมาณรายจายป ๒๕๕๒ 
เพ่ิมเติม ขอใหจัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม และสงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ สําหรับใน
สวนของสภาคณาจารย จะขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับเครื่องพริ้นเตอรพิมพสี และเครื่องบันทึกเสียง MP3 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๑๑ สถิติการเขาประชุมของสมาชิกสภาคณาจารย 
   ประธานแจงวา ฝายเลขานุการไดจัดทําสถิติการเขาประชุมของสมาชิกสภาคณาจารยตั้งแตเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ 
  ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประธานแจ งว า  มหาวิทยาลัยไดมีคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ มีหนาท่ีรวบรวมปญหา
เก่ียวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ และศึกษาวิเคราะห เสนอแนะการปรับแกไข 
รวมทั้งยกรางพระราชบัญญัติฯ กรณีที่มีการแกไข จึงขอเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางาน ในสวนของสภาคณาจารยเพ่ือติดตาม
การทบทวนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  

 ที่ประชุมเสนอใหคณะทํางานรางขอบังคับตางๆ ชุดเดิม ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ คน เปนคณะทํางานตอไป 
และถาสมาชิกทานใดประสงคจะสมัครเพิ่มเติม ขอใหแจงชื่อท่ีฝายเลขานุการ 

 เลขาธิการแจงวา จะมีการนัดประชุมคณะทํางานรางขอบังคับตางๆ ภายในเดือนนี้ เพ่ือพิจารณา 
ทบทวนขอบังคับและประกาศตางๆ ที่มีผลบังคับใชไปแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 ๗

   ๓.๒ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓.๒.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
  รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล  ประธานกรรมการฝายวิชาการ และผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ สรุปผลการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ขณะนี้
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดประกาศใชแลว ตั้งแตวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๙ ไดมีการกําหนดเรื่อง “การเทียบโอนตําแหนงทางวิชาการเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีที่
เคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการกอนที่จะบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด” ซึ่งท่ีประชุมไดมีการพูดถึงกรณีนี้ เนื่องจากมีผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ สอบถามถึงการเปลี่ยนตําแหนง หรือ
เทียบโอนตําแหนงเปนศาสตราจารย ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําลังพิจารณาออกเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 สําหรับแผนงานของฝายวิชาการที่มีกรรมการฝายวิชาการเสนอโครงการฯ สําหรับจัดสัมมนา
มา ๒ เรื่องนั้น ไดมีการประชุมกรรมการฝายวิชาการแลวในวันนี้ และสรุปวาควรจะจัดสัมมนารวมกับประธานสภาคณาจารย
ตามหัวขอท่ีประธานสภาคณาจารยเสนอมา เพ่ือพิจารณาในวันนี้ เพ่ือจะไดชวยประสานงานในการจัดการประชุมรวมกัน 

๓.๒.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทน

สภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ลาประชุม 
๓.๒.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
 อาจารยมรกต เชิดเกียรติกุล กรรมการฝายกิจการนักศึกษาชี้แจงวา ไดรับมอบหมายจาก

ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหเขา
ประชุมแทน ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมไดมีการอภิปรายถึงประเด็นความปลอดภัยของนักศึกษา ซึ่งสมาชิกหลายทานไดให
ขอมูลเก่ียวกับภัยอันตราย และเหตุการณความไมปลอดภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร สรุปไดดังนี้ 

 ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร องศวรโสภณ แจงดังนี้ 
 ๑) มีนักศึกษาชายของสถาบนัอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรถูกทํารายรางกายอยางหนักเพ่ือชิงทรัพย 
 ๒) นักศึกษาหญิงไปกดเงินที่ตูเอทีเอ็มหนาธนาคารกรุงเทพ สาขาศาลายา ถูกจ้ีเพ่ือชิงทรัพย 
 ๓) นักศึกษาที่พักอยูในหอพักนอกมหาวิทยาลัยถูกขโมยของมีคา และคอมพิวเตอรโนตบุค 
 ๔) นักศึกษาชายพักท่ีคอนโดมหาวิทยาลัยถูกขโมยคอมพิวเตอรโนตบุค 
 อาจารยรานี เสงี่ยม แจงวาบริเวณสะพานลอยระหวางวิทยาลัยราชสุดากับวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

และบริเวณถนนระหวางวิทยาลัยราชสุดากับศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกในเวลากลางคืนจะมืดมาก และมีคนโรคจิตมาแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหนักศึกษาดู ซึ่งวิทยาลัยราชสุดาเคยแจงตํารวจไปแลว แตปจจุบันไมมีการตรวจตราแตอยางใด 
รวมถึงปจจุบันมีนักศึกษาใชเสนทางดังกลาวสัญจรมากขึ้น จึงขอฝากนําไปพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มไฟแสงสวาง และหา
มาตรการปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้นดวย 

 รองศาสตราจารยวิไล หนุนภักดี แจงวา บนสะพานลอยหนาคณะวิทยาศาสตรมีการชิงทรัพย 
 อาจารยนพดล ตั้งภักดี แจงวา คณะเวชศาสตรเขตรอน มีเครื่องมือวิทยาศาสตรหาย แตไดมี

การวางมาตรการโดยเพิ่มจุด รปภ. จํากัดเสนทางเขาออกอาคารเฉพาะจุดที่มี รปภ. 
 รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต แจงวา บริเวณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีคน

โรคจิตมาแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเชนกัน 



 ๘

 อาจารยอนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัย แจงวา สําหรับวิทยาลัยการจัดการจะมีปญหาจากภายนอก 
เชน บนสะพานลอย แตไดตักเตือนนักศึกษาไมใหกลับบานมืด 

 รองศาสตราจารยสุชาติ นวกวงษ ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการกอสราง 
คนงานมาจากหลายสถานที่ อาจกอใหเกิดปญหาได มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการรองรับ 

 สมาชิกไดเสนอขอคิดเห็นดังนี้ 
 ๑) เพ่ิมจุดตรวจของเจาหนาที่ตํารวจ 
 ๒) เพ่ิมจุดติดตั้งโทรทัศนวงจรปดตามหอพักนักศึกษา 
 ๓) ควรเขมงวดเวลาเขา-ออก ตามหอพักตางๆ ควรปดหอพักภายในเวลา ๒๑.๐๐ น. 
 ๔) เสนอมหาวิทยาลัยใหมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย 
 ประธานเสนอใหฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลสงใหผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ซึ่ง

เปนผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
จราจรและความปลอดภัยฯ ตอไป 

๓.๒.๔ กรรมการฝายสวัสดิการ  
          ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท กรรมการฝายสวัสดิการแจงวา ยังไมมีการประชุม 
๓.๒.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย  
 รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ชี้แจงวา ไดมี

การประชุมกรรมการฝายพัฒนาอาจารย เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
อาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๑ มีผูไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยาง จํานวน ๕ คน (เรียงตามลําดับ
อักษร) ดังนี้ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยจารุพิมพ  เกียรติประจักษ คณะทันตแพทยศาสตร    
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยพนม  เกตุมาน  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓. ศาสตราจารยยุวดี  เชี่ยววัฒนา   คณะวิทยาศาสตร  
 ๔. ศาสตราจารย คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล  วิทยาลัยศาสนศึกษา  
 ๕. รองศาสตราจารยอภินันท  อุดมกิจ   สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 
 ที่ประชุมมีมติรับรองอาจารยตัวอยางท้ัง ๕ คน 

๓.๒.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
          ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา ขาว

สภาคณาจารยฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ อยูระหวางรออธิการบดีตรวจแกบทความ หากสมาชิกมีบทความ หรือขาวสารที่เปน
ประโยชนตอคณาจารย ขอใหสงไดที่ฝายเลขานุการ 

๓.๒.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน 
    รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน แจงวา ไมมี

เรื่องรองเรียน 
๓.๒.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
  อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสมาชิกสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย แจงวา ยังไมมีการประชุม แตมีความเห็นวา นโยบายเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ยัง
ไมมีความชัดเจน และมีกรณีศึกษาเก่ียวกับการเบิกคารักษาพยาบาล ซึ่งประธานขอใหอาจารยนพดล ตั้งภักดี ทําหนังสือเสนอมา 

๓.๒.๙ กรรมการบริหารจัดการโรงอาหารกลางและรานคา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 อาจารยชนิดา ปโชติการ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง

และรานคา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ยังไมมีการประชุม 
 
 



 ๙

 ๓.๒.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
 อาจารยรานี เสงี่ยม แจงวา เดิมมหาวิทยาลัยไดจัดรถรางวิ่งรับ-สงนักศึกษาและบุคลากร จาก

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก และวิทยาลัยราชสุดา ตอมามหาวิทยาลัยยกเลิกรถราง เปลี่ยนเปนรถตูแทน แตรถตูบรรจุ
ผูโดยสารไดนอย และมีผูโดยสารเต็มมาจากศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ทําใหรถรับ-สงบุคลากรที่ผานวิทยาลัยราชสุดามีไม
เพียงพอ ทั้งจํานวนเที่ยว และจํานวนที่นั่ง 

 ที่ประชุมมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข รับไปพิจารณานําเสนอใน
คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

๓ .๒ .๑๑ กรรมการประสานงานพัฒนาส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   

    อาจารยดุสิต เลาหสินณรงค ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการประสานงานพัฒนา
สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 

๓.๒.๑๒ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
          รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
๓.๒.๑๓ การตัดสินการประกวดตั้งช่ือถนนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
          อาจารยณรงศักดิ์ สอนใจ ซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานสภาคณาจารยใหเขาประชุม

คณะกรรมการตัดสินการประกวดตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชี้แจงวา ไดมีการตัดสินการประกวดตั้งชื่อถนน
ทั้งสายหลักและสายรองภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เรียบรอยแลว ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหหา
ผูเชี่ยวชาญแปลชื่อถนนจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง ซึ่งไดขอใหอาจารยจากสํานักงานศูนยการแปล คณะศิลปศาสตร 
เปนผูแปล โดยใชหลักตามราชบัณฑิตยสถาน ผลการตัดสินการประกวดฯ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประชาสัมพันธใหทราบ
ตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.๓ การจัดประชุมสภาคณาจารย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง แลวมีมติใหจัดในลักษณะเปนการไปเยี่ยมชมและรับฟง
ความคิดเห็นจากคณาจารยและบุคลากร ณ. วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนจากสภาคณาจารยที่สามารถไปได โดยจะไป
ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ 

 มติที่ประชมุ  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา  
   ๔.๑ โครงการการประชุมระดมสมอง (Brain Storming) เรื่อง “ลักษณะสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยใน
ระดับโลก”  
 ประธานแจงวา จะจัดโครงการระดมสมอง เรื่อง ลักษณะสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยในระดับโลก 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง แลวมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 ๑) กลุมเปาหมาย เปนอาจารยที่ผานการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
 ๒) ชวงเชาเสนอใหเชิญวิทยากรที่มีประสบการณจากขอ ๑) มาเลาประสบการณ ชวงบายเปนการ
ประชุมกลุมยอย โดยกําหนดหัวขอ ดังนี้ การบริหารจัดการ   การเรียนการสอน   การวิจัย   ทุน   หอพัก 



 ๑๐

 ๓) รูปแบบการจัด เปนการระดมความคิดเห็นจากผูที่มีประสบการณมาแลกเปลี่ยน หรือเลาสูกันฟง 
ควรจัดประมาณ ๒ ครั้ง 
 ๔) จํานวนผูเขารวมโครงการประมาณ ๕๐-๖๐ คน 
 ประธานรับขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 
   ๔.๒ ขอใหทบทวนการกําหนดคาใชบริการสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล ธนศักดิ์ เปนผูเสนอเขาระเบียบวาระการประชุม ไดชี้แจงเรื่องการ
กําหนดคาใชบริการสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยมี
นโยบายสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย แตกําหนดคาใชบริการสนามกีฬาไมสมเหตุสมผล เพราะคิดคาบํารุงในอัตราที่สูงเกินไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล แตเดิมนักศึกษาใชบริการสนามกีฬาเปนจํานวนมาก ปจจุบันใชบริการลด
นอยลง แตจํานวนผูใชสนามที่เปนบุคคลจากภายนอกเพื่อการฝกสอนแบบเก็บคาสอนเพ่ิมมากขึ้น หากมหาวิทยาลัยมีความ
จําเปนตองเก็บคาบริการสนามกีฬา ก็อาจกระทําได แตควรอยูบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล 
 ผูชวยศาสตราจารยประณมพร จวงพานิช ชี้แจงวา มหาวิทยาลัยมอบหมายใหวิทยาลัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการกีฬา เปนผูดูแลและบริหารจัดการสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาทั้งหมด แตไมไดจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาจึงตองออกประกาศฯ เพ่ือกําหนดอัตราคาบริการ และคา
บํารุงสถานท่ี เพ่ือนํารายไดไปเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดอัตราคาบริการใหม 
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ นี้ จากการไปศึกษาดูงานที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบวา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนปละ ๑๒ ลานบาท และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับ ๑๐ ลานบาท 
 ประธานมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล ธนศักดิ์ และผูชวยศาสตราจารยประณมพร จวง
พานิช สงขอมูลใหประธาน เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องนี้ตออธิการบดีตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
 ที่ประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน 
 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 


